



THÔNG TIN KÌ NÀY

- Chào đón và báo cáo của Hiệu Trưởng
- Biểu diễn Tết
- Dã ngoại
- Múa lân



Ảnh trên: Ben và Carol đã hoàn thành tốt vai trò dẫn chương trình cho buổi diễn văn nghệ Tết.



Ảnh trên: Buổi tổng duyệt văn nghệ đầy màu sắc.

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

TẦM NHÌN

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Kính gửi Quý Phụ huynh

Nhà trường tin rằng Quý Phụ huynh, giáo viên cùng các em học sinh đã có một kì nghỉ Tết thật vui vẻ. Học phần 3 của năm học đã bắt đầu khá bận rộn với nhiều thử thách mới.

Học phần 2 đã kết thúc vào thứ Sáu ngày 6/2 vừa qua với một màn trình diễn múa lân bắt ngờ và đầy thú vị cho tất cả nhân viên cùng các em học sinh. Quả thật đó là một màn trình diễn vui nhộn, hào hứng, phấn khởi và hoàn hảo về mọi mặt.

Trong học phần 3 này, tuy không thi nhưng các em sẽ có bài kiểm tra định kì và bảng điểm báo cáo sẽ được gửi đến Quý Phụ huynh vào cuối học phần.

Các giáo viên đã lên kế hoạch cho các em học sinh trong Buổi biểu diễn văn nghệ và Lễ Tốt Nghiệp của năm học này. Dự kiến ngày tổ chức sẽ là thứ Năm 25/06/2015 tại nhà hàng Maxim's.

Xin được lưu ý Quý Phụ Huynh rằng giờ học của Trường bắt đầu lúc 8:30. Phụ huynh có thể đưa học sinh đến Trường từ 8:00. Xe buýt của Trường sẽ đưa các em đến Trường trước giờ học và kịp giờ ăn sáng vào lúc 8:10. Phụ huynh vui lòng đón các em học sinh trước 5:00 chiều hằng ngày (và 4:30 vào chiều thứ Sáu) đối với những học sinh không sử dụng xe buýt của trường. Thư thông báo sẽ được gửi đến Quý Phụ huynh qua email.

Xin chân thành cảm ơn Quý Phụ Huynh đã tin tưởng và trao gửi sự nghiệp học vấn của con em quý vị cho chúng tôi.

Kính chúc Quý Phụ Huynh một năm Ất Mùi an lành và mọi điều may mắn.

Dudley Schroeder

Hiệu trưởng

Ảnh dưới: Một vài tiết mục trong buổi biểu diễn Tết.



Văn nghệ Tết

Một năm nữa đã trôi qua và một năm mới được chào đón bằng những tiết mục văn nghệ cực kì thú vị của các em học sinh SIS Vũng Tàu. Nhảy múa là chủ đề chính năm nay và các em đã không làm cho khán giả phải thất vọng với những điệu nhảy đã được dàn dựng công phu. Trước khi biểu diễn những tiết mục nhảy, các em học sinh trình bày một tiểu phẩm kể về sự tích của Tết và tầm quan trọng của Tết đến đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Câu chuyện được diễn giải bởi Rachel và Bill (Lớp 9). Tiểu phẩm được kể lại cả bằng tiếng Anh lẫn Tiếng Việt, một lần nữa thể hiện sự đa dạng trong ngôn ngữ tại trường ta. Cảm ơn các em diễn viên và biên kịch đã cho ra một tiểu phẩm tuyệt vời.

Nối tiếp chương trình, các em khối Mẫu giáo đã tự tin thể hiện khả năng ca hát của mình và làm thỏa lòng khán giả. Đây luôn là một trong những tâm điểm của chương trình, các bé đã trình diễn rất tốt và khiến bố mẹ vô cùng tự hào về những nỗ lực các em đã bỏ ra. Kế đến là những điệu nhảy truyền thống của các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Có thể thấy rõ trong ảnh các vũ điệu đa dạng và sự đồng nhất trong vũ đạo của các em. Các em đã thật sự mang đến một màn trình diễn tuyệt vời cho Quý vị khán giả.

Những tiết mục cuối chứng tỏ rằng các em không những biết múa mà hát cũng là một trong những tài năng của các em. IGCSE 2 đã hát một ca khúc truyền thống của Việt Nam với sự hỗ trợ của thầy Seamus, , thầy đã không hát! Dù vậy, vũ đạo của thầy rất tốt và các em đã thật sự thích thú với tiết mục của mình cùng thầy trên sân khấu. Một trong những tài năng đọc rap của trường ta là Tom (lớp 8) đã cùng các bạn lớp 7 và lớp 8 tạo ra một tiết mục hấp dẫn. Tiết mục áp chót là của các em học sinh lớp IGCSE 1 và lớp 9 Song Ngữ với phần trình diễn của bài hát 'My Kool Việt Nam'. Các em đã tái hiện được hình ảnh một Việt Nam hiện đại, và niềm vui của những con người sống trên đất nước này. Quả là một màn trình diễn thú vị và cũng xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã ủng hộ và hỗ trợ cho chương trình. Chúc Mừng Năm Mới!

Múa Lân

Tuy nhiên, cuộc vui đã không dừng lại ở đó. Vào thứ Sáu hôm sau, những chú lân sư rồng đầy màu sắc mang đến một điều ngạc nhiên thú vị nữa! Vào lúc 2 giờ chiều, các lớp học được tạm ngưng để các em được thưởng thức điệu múa lân truyền thống. Với một số em học sinh, như Jason (Mẫu Giáo) thì tiết mục này có hơi đáng sợ một tẹo vì bé cứ nghĩ đó là rồng thật và không dám xem. Xin lưu ý rằng đó không phải rồng thật nhé!

Xin chân thành cảm ơn các thành viên đã tham gia và tổ chức một chương trình thú vị!

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An
Phường 9, Tp Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403
Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn



Kỉ niệm 100 ngày của năm học

Thứ hai 26/1 vừa qua là kỉ niệm 100 ngày học của năm học 2014-2015. Các em học sinh lớp 1 Song Ngữ và Quốc Tế đã đếm từng ngày cho ngày kỉ niệm này trong lớp học Tiếng anh của các em. Để ăn mừng sự kiện này, các em đã tổ chức một ngày kỉ niệm lớn. Nhảy lò cò bằng một chân, nhảy Jumping Jacks, đánh tay, ôm nhau và mỗi hoạt động diễn ra trong 100 giây! Các em cũng đã làm những chiếc nón rất đẹp được đánh số từ 1 đến 100! Các em thậm chí còn viết truyện, tưởng tượng bản thân sẽ như thế nào khi được 100 tuổi! Đó quả là một ngày kỉ niệm tuyệt vời và cho thấy được các em đã học được những gì trong 100 ngày.



Dã Ngoại Lớp 1

Các em học sinh lớp 1 đã có một chuyến dã ngoại rất vui ở Khu du lịch Cáp Treo. Các em rất phấn khởi được đi cáp treo và thưởng thức cảnh đẹp cả thành phố thu trọn trong tầm mắt. Khi đã lên tới đỉnh núi, các em vô cùng phấn khích và vỗ tay reo hò mỗi khi trông thấy các con vật. nào là Đà Điểu, Khỉ, Chó và cả Ngựa nữa. Xiếc Ngựa cùng các chú cao bồi cũng rất thú vị! Các em còn được bơi trong một khu công viên nước nhỏ và nhiều lần chơi xe trượt dốc. Mặc dù mệt lã vào cuối ngày nhưng đây chắc chắn là một trải nghiệm khó quên với các em.



Lễ Tình Nhân

14/2 là ngày Lễ Tình Nhân và dù rơi vào ngày nghỉ nhưng Hội đồng Học sinh đã quyết định làm thiệp và sô cô la cho ngày Lễ Tình Nhân. Chỉ với 20.000 VNĐ, các em có thể mua được một tấm thiệp hình trái tim và một túi sô cô la nhỏ. Sau đó các em có thể ghi tên người mình muốn gửi quà tới và Hội đồng Học sinh sẽ giúp chuyển món quà bất ngờ này tới người nhận. Hàng trăm tấm thiệp được gửi đi và với sự nhạc nhàn của người nhận khi mở thiệp ra. Ban Quản trị của Trường cũng bất ngờ gửi thiệp đến một số nhân vật, mà chúng tôi xin phép được giấu tên. Với những nỗ lực hết mình, các em trong Hội đồng Học sinh đã thu được 1.5 triệu VNĐ cho quỹ người nghèo ở địa phương. Một lần nữa, các em trong Hội đồng Học sinh đã làm rất tốt!



Không có nhiều thông tin chính xác về thánh Valentine (Tên Latin: Valentinius) và năm 1969, Giáo hội công giáo La Mã đã xóa tên ông trong Lịch La Mã. Tuy nhiên ông vẫn còn được tưởng nhớ cho đến ngày nay.

Hy vọng sẽ còn được nhìn thấy nhiều hơn nữa những kế hoạch của Hội đồng Học sinh và chúc các em sẽ luôn thành công trong những dự định sắp tới.

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An
Phường 9, Tp Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403
Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn



Ảnh trên: Các thí sinh chiến thắng trong cuộc đua tìm kiếm học sinh của Tháng

Giải thưởng cho học sinh của Tháng

Hình ảnh bên cho thấy những học sinh giành chiến thắng trong cuộc đua là học sinh của Tháng. Đặc biệt Kim, Raymond, Muội và Lucia đã giành chiến thắng chung cuộc trong tháng Một vừa qua. Các em được nhận vé xem phim ở Lotte Mart và giấy khen. Chúc mừng các em và giữ vững phong độ nhé!

Các sự kiện sắp tới

Học kì này sẽ là một học kì bận rộn với các em học sinh, nhân viên và giáo viên. Dưới đây là một số sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong kì này:

- **Thứ Tư ngày 4/3:** Lễ hội đọc sách. Là một sự kiện thường niên, lễ hội đọc sách sẽ được tổ chức vào buổi sáng với nhiều hoạt động đa dạng. Chủ đề năm nay sẽ là Thơ và các em học sinh sẽ đọc thơ cho các bạn khác. Nhà trường cũng vinh dự chào đón Quý Phụ huynh cùng tham gia đọc thơ/ sách cho các em học sinh mẫu giáo. Nhà sách Fahasa cũng sẽ cùng tham gia với chúng ta trong hai ngày.
- **Cắm trại:** Năm nay hội trại của trường sẽ được tổ chức ngoài trường với sự tham gia của các em học sinh từ lớp 5 đến IGCSE 1. Ngày cắm trại sẽ được thông báo trước khi kết thúc học phần này.
- **Kì thi IGCSE:** Từ 14/4 các em học sinh IGCSE 2 sẽ có bài thi cuối kỳ. Các em sẽ rất bận rộn từ đây cho đến ngày thi, chính vì thế đây là dịp để các bạn học sinh khác thực hành một trong những phẩm chất quan trọng của Trường ta và TÔN TRỌNG không gian học tập riêng tư của bạn mình.
- **Cuộc thi âm nhạc hội họa:** Thầy Zeus đã lập một nhóm đồng ca và chọn trình diễn bài hát với những chiếc cốc. Các em học sinh từ lớp 5 đến IGCSE 2 sẽ phải tập luyện rất kĩ càng cho cuộc thi Tài năng sắp tới vào ngày 11/4 tại học xá Nam Sài Gòn. Thông tin chi tiết xin gửi đến Quý Phụ huynh sau.

Đây sẽ là một học kì rất bận rộn phía trước nhưng tôi tin chắc rằng các em sẽ can đảm đương đầu và vượt qua được những khó khăn thử thách. Với những bài học đạo đức các em được học trong và ngoài trường cùng với thái độ tích cực, các em học sinh sẽ có một học kì thành công phía trước.